

# Chuẩn Bị Cho Bài 14

# TẠI GIA ĐÌNH

## Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

### CHÚNG TA MỪNG QUÀ TẶNG CHÚA THÁNH THẦN

Trong bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, chúng ta được gia nhập vào đời sống Giáo Hội. Bài này giúp các em hiểu các em nhận được Chúa Thánh Thần là quà tặng của Chúa qua bí tích Rửa Tội và Thêm Sức. Các em hiểu đổ nước trong bí tích Rửa Tội có nghĩa là được sinh ra trong Chúa Thánh Thần và dầu trong bí tích Thêm Sức là dấu ấn của Chúa Thánh Thần.



### Gia Đình Mừng Kỷ Niệm

Tìm lại chứng chỉ rửa tội của con cái. Tìm ngày con được rửa tội bằng nước và Thánh Thần. Gia đình chuẩn bị mừng biến cố này. Nên mời cha mẹ đỡ đầu tham dự.

### Tặng Quà, Nhận Quà

Ý nghĩa những quà tặng của Chúa Giê-su và Chúa Thánh Thần do Thiên Chúa ban không thể hiểu hết, nhưng ta có thể có một ý tưởng về quà tặng nhưng không của tình yêu. Nhớ lại một món quà con cái đã nhận hay đã cho. Cắt nghĩa làm thế nào để quà tặng diễn tả tình yêu.

### Những Việc Làm Của Lòng Tốt

Thường thì quà tặng quý nhất không phải là những gì vật chất, nhưng là một hành động của lòng tốt. Gia đình có thể tìm cách để chia sẻ thì giờ và cố gắng để làm một việc gì chung cho một gia đình khác hay cho cộng đoàn. Nên nhớ cầu nguyện cho người khác cũng là một quà tặng.





## Những Việc Có Thể Làm...

### Ngày Chúa Nhật

Đến xem giếng rửa tội trong nhà thờ giáo xứ. Nhắc cho gia đình nhớ Chúa Thánh Thần lần đầu tiên đến với họ trong bí tích Rửa Tội.

### Trong Tuần

Kể ra những lần Chúa Thánh Thần giúp những người trong gia đình quyết định chọn lựa đúng.

### Thăm gia trang của chúng ta



[www.blestarewe.com](http://www.blestarewe.com)

## Những Điều Nên Biết...

### Gia Sản Của Chúng Ta

Hằng năm trong Tuần Thánh, có nghi thức long trọng cử hành tại Nhà Thờ Chánh Tòa. Trong nghi thức này, dầu thánh dùng trong các giáo xứ trong năm tới được đức giám mục làm phép trong Thánh Lễ Truyền Dầu. Những dầu này là Dầu Thánh dùng trong bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Truyền Chức; dầu Dự Tông, dầu ô-liu trộn với thuốc thơm được xúc trong lúc chuẩn bị rửa tội; dầu Bệnh Nhân dùng trong bí tích Xức Dầu. Giáo xứ đem Dầu Thánh đã làm phép về để dùng trong các cử hành phụng vụ trong cả năm.

## Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

### Chúa Thánh Thần Trong Các Bí Tích

*Hãy nhận lấy ấn tín ơn Chúa Thánh Thần.  
Nghi thức Thêm Sức*



Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể là thành phần của việc dẫn Nhập Kitô Giáo thời giáo Hội ban đầu. Cùng với thời gian, ba bí tích này được tách ra và cử hành vào những thời gian khác nhau. Thêm Sức hoàn tất Rửa Tội, chúng ta được sinh ra và lớn lên trong Thánh Thần. Thánh Thể nuôi dưỡng chúng ta trong Thánh Thần.

Trong nghi thức Thêm Sức, đức giám mục vẽ hình thánh giá bằng dầu thánh trên trán người được Thêm Sức. Một dấu ấn được ghi dấu trong người đó với ân huệ Thánh Thần. Bí tích Thêm Sức làm cho đức tin chúng ta vững mạnh hơn. Chúng ta trở nên giống Đức Kitô hơn. Đời sống ta phải luôn chiếu tỏa lòng nhân lành của Đức Kitô.